



จดหมายข่าว

ชสอ.

ปีที่ 19 ฉบับที่ 218
เดือนกรกฎาคม 2548

ชสอ. จัดสัมมนาทำความเข้าใจนโยบาย แผนงานและการบริหารจัดการปี 2548



ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายและแผนงานประจำปี เพื่อให้การบริหารงาน การจัดการ และการตรวจสอบกิจการของ ชสอ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การทำความเข้าใจนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ปี 2548" ณ โรงแรมศุภาลัย ปาลัก รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี การสัมมนาคั้งนี้เป็นการนำเสนอโครงสร้างและการบริหารจัดการ แผนงานและงบประมาณ ชสอ. ปี 2548 ตลอดจนเป็นการทำความเข้าใจในภารกิจ

ประธานแถลง

“เหตุจำเป็นที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น”

เหตุจำเป็นข้อแรก คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ปรับตัวสูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นหากผลตอบแทนเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ไม่อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ จะทำให้ ชสอ. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกได้และจะทำให้เงินทุนไหลออกจากระบบสหกรณ์มากขึ้น

เหตุจำเป็นข้อที่สอง จากการสำรวจความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกในช่วงเดือนกรกฎาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2549 ในเบื้องต้นพบว่ามี ความต้องการเงินกู้สูงถึง 4,695 ล้านบาท ชสอ. จึงต้องเตรียมแผนการระดมทุน โดยประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้ได้ อัตรา

ดอกเบี้ยระยะ 5 ปี ที่สูงถึง 4.25 % และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2548 ด้วยเหตุนี้ ชสอ. จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสัญญาใหม่เป็น

ร้อยละ	4.50	ต่อปี
หัก ค่าใช้จ่ายบริหาร	ร้อยละ 0.26	ต่อปี
คงเหลือ	ร้อยละ 4.24	ต่อปี

แสดงว่ายอดเงินที่เข้ามาใหม่นี้ส่งผลให้สหกรณ์สมาชิกกู้แล้วจะขาดทุนร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งยังไม่ได้นำถึงเงินเฉลี่ยคืนเลย

เหตุจำเป็นข้อที่สาม ในช่วงระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2547 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2548 ชสอ. ได้จัดหาทุนมาให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว (ประเภทกำหนดวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป) รวม 3 รุ่น

(อ่านต่อหน้า 2)

สารบัญ

• ชสอ. จัดสัมมนาทำความเข้าใจนโยบาย ปี 2548	1
• สอ. ครุเชิงใหม่ จก. เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ชสอ.	2
• สอ. รพช. ร้อยเอ็ด จก. เข้าเยี่ยมชมและดูงาน ชสอ.	2
• คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 / ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ชสอ.	3
• ชสอ. เข้าพบคณะกรรมการการคลัง	7
• ภาพเป็นข่าว	7
• ชสอ. ประชุมหารือคณะกรรมการพิจารณากรณีการร้องฎัตติ	8

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		เงินกู้	
เมื่อทวงถาม	1.000 % ต่อปี	สัญญาเงินเดิม	
ระยะเวลา 1 เดือน	1.375 % ต่อปี	เงินกู้ระยะสั้น	4.25 % ต่อปี
ระยะเวลา 3 เดือน	2.000 % ต่อปี	เงินกู้ระยะยาว	4.25 % ต่อปี
ระยะเวลา 6 เดือน	2.250 % ต่อปี	สัญญาเงินใหม่	
ระยะเวลา 12 เดือน	2.500 % ต่อปี	เงินกู้ระยะสั้น	4.50 % ต่อปี
ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2548		เงินกู้ระยะยาว	4.50 % ต่อปี
		ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548	

(ต่อจากหน้า 1)

วงเงิน 3,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่สหกรณ์ นิติบุคคล และบุคคลทั่วไป อัตราดอกเบี้ยระยะ 5 ปี สูงถึง 4.00 % พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้รายเดือน ชสอ. ได้รับเงินลงทุนเพิ่มสุทธิ จำนวน 2,999.71 ล้านบาท ขณะที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนตัวสัญญาใช้เงินอีกจำนวน 1,601.94 ล้านบาท รวมเป็น 4,602 ล้านบาท คือ 40 % ของยอดรวม 11,533 ล้านบาท ที่มีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จึงเป็นเหตุให้ ชสอ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สำหรับสัญญาเดิมเป็น	ร้อยละ	4.25	ต่อปี
หัก ค่าใช้จ่ายบริหาร	ร้อยละ	0.26	ต่อปี
คงเหลือ	ร้อยละ	3.99	ต่อปี

แสดงว่ายอดเงินเดิม 40 % ที่ให้สหกรณ์สมาชิกกู้ไปแล้วขาดทุนร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งยังไม่ได้นำเงินเฉลี่ยคืนเลยเช่นกัน โดยสรุปแล้วเงินกู้สัญญาเดิม ชสอ. จะขาดทุนร้อยละ 0.01 ต่อปี

เงินกู้สัญญาเดิม ชสอ. จะขาดทุนร้อยละ 0.01 ต่อปี สำหรับยอดเงินกู้ 40 % แต่มีกำไรสำหรับยอดเงินอีก 60 % ประมาณร้อยละ 0.24 ต่อปี ซึ่งกำไรส่วนนี้จะค่อยๆ หายไปภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เพราะยอดเงินเก่าจะครบกำหนดเวลาทุกๆ เดือน อย่างไรก็ตาม ชสอ. ไม่มีนโยบายที่จะแสวงหากำไรจากสหกรณ์สมาชิกผู้กู้เลย

โดยปกติแล้วธนาคารจะมีส่วนเหลือ	ร้อยละ	4.00	ต่อปี
สหกรณ์จะมีส่วนเหลือ	ร้อยละ	2.00	ต่อปี
และ ชสอ. จะมีส่วนเหลือ	ร้อยละ	1.00	ต่อปี

เมื่อปีที่ผ่านไปแล้ว ชสอ. มีส่วนเหลือเพียงร้อยละ 0.54 ต่อปี เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ จะเห็นได้ว่า 65 % ของสินทรัพย์ที่ให้สหกรณ์สมาชิกกู้มีกำไรน้อยมาก แต่ ชสอ. ทำกำไรมาจากเงินส่วนที่เป็น 35 % ของสินทรัพย์ ซึ่งได้นำไปลงทุนอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อรวมแล้วทำให้มีกำไรเพียงพอสำหรับการจัดสรรได้ดีพอควร ส่วนปีงบประมาณใหม่นี้อาจทำให้กำไรสุทธิลดลงมาก เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะเหตุที่เนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น แต่ชสอ. ไม่สามารถจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามให้ทันกัน เพื่อมิให้สหกรณ์สมาชิกผู้กู้ต้องเดือดร้อนมากนักเอง ผมหวังว่าสหกรณ์สมาชิกทั้งหลายคงจะพอใจเหตุผลต่างๆ ที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

เงินกู้สัญญาเดิม ปรับจาก	ร้อยละ	4.00	ต่อปี	เป็น	ร้อยละ	4.25	ต่อปี
เงินกู้สัญญาใหม่					ร้อยละ	4.50	ต่อปี

สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2548



สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. ร้อยเอ็ด จำกัด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548



คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 / ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ชสอ.

จดหมายข่าว ชสอ. ขอแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี ชสอ. ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548 ดังนี้

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา



ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
การศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Ph.D. (Computer) The University of Liverpool, United Kingdom
ตำแหน่งงานปัจจุบัน สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.)
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

2. นายแพทย์สมเกียรติ ชาติวีร



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต หนึ่งสี่ออนุมัติฯ กุมารศาสตร์
 หนึ่งสี่ออนุมัติฯ เวชศาสตร์ครอบครัว
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญสังกัดกรุงเทพมหานคร
 ประธานกรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย เกษตรเกษม



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาส่งเสริม และนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

4. นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 3
การศึกษา การศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตำแหน่งในสหกรณ์ กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
 กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

5. นายชาติ ฟ้าปกาลิต



ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 4
การศึกษา พานิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาความ สภานายความแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกสินค้าเช่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในสหกรณ์ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

6. นางสาวณู ศิริวัตร



ตำแหน่ง เลขานุการ
การศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวงษ์น้อย



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิทยุโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในสหกรณ์ นายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

8. คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต University of Kansas, USA
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด

9. นายก๊ก ดอนสำราญ



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา ปริญญาตรี (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 ปริญญาโท (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

10. นายประดิษฐ์ หัสดี



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ การประปานครหลวง
 ทนายความ เลขที่ 1016/2531
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

11. พันตำรวจเอก วิโรจน์ สัตยสันต์สกุล



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้บังคับการ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำแหน่งในสหกรณ์ กรรมการผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

12. นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นักบริหารระดับ 8 การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
 การไฟฟ้านครหลวง จำกัด รองประธานกรรมการ สหกรณ์บริการพนักงาน
 การไฟฟ้านครหลวง จำกัด ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กรมป่าไม้ จก.
 ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. ปตท. จก. ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.การทำอากาศยาน
 แห่งประเทศไทย จก. ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. เครือสมิติเวช จก.

13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธงชัย พรรณลาภ



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 วุฒิปดัตถศาสตรบัณฑิต และศาสตรระบบปัสสาวะ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด

14. นายกมล นามบุญมี



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) วิทยาลัยครูอุดรธานี
 บริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบริหารลภูมิเขตต์ จังหวัดอุดรธานี
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

15. นายฤกษ์ชัย รัตสราร



ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในสหกรณ์ เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1. นายเสกสรร คุภแสง



ตำแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ กรมการปกครอง
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

2. นางสาวศศิมาศ พรธรรัตน์



ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์(เกียรตินิยมดี)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้จัดการโรงเรียนการทูตจอมพล
ตำแหน่งในสหกรณ์ ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด

3. นายอุทัย ศรีเทพ



ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เอกคณิตศาสตร์)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน อาจารย์โรงเรียนห้วยยอด
ตำแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

ผู้สอบบัญชี

นางลักขณา เขมคม



ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชี
การศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาดิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MBA(Accounting) Armstrong University, Berkeley, California, USA
ตำแหน่งงานปัจจุบัน หัวหน้าสำนักสอบบัญชีลักขณา เขมคม และคณะ
ตำแหน่งในสหกรณ์ อธิการกรรมการและற்றுญิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

เสอ. เข้าพบคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ที่ผ่านมา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา เข้าพบคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา เพื่อร่วมประชุมเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งสรุปดังนี้

1. เกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก ขณะนี้ยังไม่มี (ร่าง) ดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภา ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายที่จะต้องมีการแข่งขันกันไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก แต่จะต้องแข่งขันในเรื่องของความมั่นคงของสถาบันการเงินนั้นๆ เป็นหลักด้วย ต้องรอให้เรื่องดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาก่อนจึงจะสามารถที่จะผลักดันได้ และคาดว่า จะผลักดันให้เสร็จทันภายในวาระของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จึงรับเรื่องไว้พิจารณา

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวสามารถที่จะทำการผลักดันแก้ไขได้ทันที และจะช่วยผลักดันในการแก้ไขประกาศดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน

การแก้ไข คือ กรมสรรพากร

3. พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาแก้ไข และเห็นด้วยกับการที่จะคงไว้ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ประสงค์ให้สมาชิกของกองทุนฯ เมื่อออกจากกองทุนฯ แล้วยังมีเงินเหลือไว้ใช้จ่าย มิฉะนั้นจะกลายเป็นว่า เมื่อสมาชิกถูกหักได้หมดก็ จะไม่มีอะไรคงเหลือไว้ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นปัญหาที่สำคัญในการดำรงชีพอย่างยิ่ง แต่เห็นสมควรในการที่จะช่วยเหลือเพื่อทำการแก้ไขในส่วนของผู้ค้าประกันที่จะต้องรับภาระในการชำระหนี้แทนผู้กู้ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา และติดตามการบริหารจัดการระบบการเงินของสหกรณ์ เพื่อร่วมกันร่างกฎหมายและทำการศึกษาด้านการเงินของสหกรณ์ ซึ่งนำไปสู่การจัดสัมมนาร่วมกันต่อไป โดยให้ประสานการเข้าร่วมประชุมกับนางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ผู้แทนของ เสอ. เป็นที่ปรึกษา ได้แก่ **รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา นายปราโมทย์ สรวมนาม และคุณหญิงณัฐนาท ทวีสิน**

ทักษิณ 2 กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย



ภาพเป็นข่าว



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 ณ ห้องประชุมสุทธธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ นิสิตปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนา “ทักษิณ 2 กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย” โดยมี นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด นายหนี่ ศรีพลอยรุ่ง ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย จำกัด นายวีระศักดิ์ ช่วยพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ ดร.จันทรงค์ สมประสงค์ นายกสมาคมนักพัฒนาหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ไทยทุกประเภท เพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อนำไปใช้พิจารณากำหนดนโยบาย และแนวทางในส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองขบวนการสหกรณ์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

ชสอ. ประชุมหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์กติกา

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2548 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษา เข้าพบคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์กติกา เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ(ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137) และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

1. เรื่องเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝากนั้น เห็นควรนำ (ร่าง) ดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการฯ ที่ทำการ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝาก ว่าตามที่ ชสอ.

ชี้แจงมาเป็นจริงหรือไม่ และจะรับเรื่องทั้งหมดไว้พิจารณาเพื่อจะทำการศึกษาข้อขัดข้องของกฎหมาย พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งไปถึงคณะกรรมการที่ (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันประกันเงินฝากและแจ้งให้ ชสอ. ทราบภายหลัง

2. คณะอนุกรรมการฯ ขอสำเนาหนังสือ เรื่อง การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 กระทรวงการคลัง ซึ่งลงลายมือชื่อโดย นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการผลักดันแก้ไขในเรื่องประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 137) ต่อไป



ในฐานะศูนย์กลางทางด้านข่าวสารของสหกรณ์ จดหมายข่าว ชสอ. ยินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารของสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน สหกรณ์ใดมีความประสงค์จะเผยแพร่ข่าวสาร ติดต่อที่

แผนกประชาสัมพันธ์ ชสอ. ☎ โทรศัพท์ 0-2910-8911 ต่อ 136, 137 ☎ โทรสาร 0-2587-6637, 0-2910-8920

เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ที่เอื้ออาทรต่อชุมชน สังคมและเป็นสากล



รศท.ข่าว

ชสอ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 218 เดือนกรกฎาคม 2548

ชำระค่าไปรษณีย์การแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 30/2536
ปทจ. บางซื่อ